

เรื่อง นำส่งงบการเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานและงบการเงินรวม 1 ฉบับ

บริษัทฯ ขอส่งรายงานทางการเงินซึ่งประกอบด้วยรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินต่างๆ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2556 มีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามวิธีส่วนได้เสียในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวนเงิน 938.53 ล้านบาท ลดลง 270.97 ล้านบาท หรือลดลง 22.40% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนเงิน 1,209.50 ล้านบาท ผลแตกต่างดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 20 เกิดจากสาเหตุหลักดังนี้

1. กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 191.95 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจสิ่งทอภายในประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นประกอบกับต้นทุนขายไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มาจากธุรกิจการค้าประเภทคอมพิวเตอร์ที่มียอดการจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
2. ปีที่แล้ว มีรายการผลตอบแทนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอกการจำหน่ายจำนวน 111.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปีที่แล้วก่อนการโอนกรรมสิทธิ์เงินลงทุน ในปี 2556 เงินลงทุนรอกการจำหน่ายได้โอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงไม่มีรายได้ดังกล่าวในงบการเงินรวม
3. รายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ปีนี้มีกำไร 139.70 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แล้ว รายการนี้ขาดทุน 39.29 ล้านบาท เปรียบเสมือนหนึ่งรายการนี้มีผลต่างรายได้เพิ่มขึ้น 179 ล้านบาท สาเหตุหลักของกำไรนี้ได้จากการโอนขายเงินลงทุนกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ประเทศจีน ชื่อ Jiangsu Union Cogeneration Group Co.,Ltd., Huanan Union Spring Cogeneration Co.,Ltd., Yixing Union Biochemical Co.,Ltd. และ Yunnan Energy Qujing Union Power Co.,Ltd.
4. ปีนี้มีรายการภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ประเทศจีน ซึ่งไม่ได้ใช้สิทธิทางภาษีที่ประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมที่ประเทศไทย จึงใช้เป็นเครดิตภาษีไม่ได้ อีกทั้งใช้สิทธิเครดิตภาษีข้ามปีไม่ได้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนรวม 119.88 ล้านบาท ทำให้ลดรายได้ลงด้วยจำนวนดังกล่าว
5. รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค่าในปีนี้มี จำนวน 2.23 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แล้วมีจำนวน 213.43 ล้านบาท อันสืบเนื่องจากเงินลงทุนในต่างประเทศที่จะต้องปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เท่ากับราคาตลาด ณ วันสิ้นงวดบัญชี ทั้งนี้ในช่วงสิ้นปี 2556 ราคาตลาดของหลักทรัพย์มีภาวะตกต่ำโดยทั่วทั้งภูมิภาค เปรียบเสมือนทำให้รายได้เปรียบเทียบกับลดลงจากปีที่แล้ว 211.21 ล้านบาท
6. รายได้ค่าเช่ารับลดลง 61.44 ล้านบาท สัมพันธ์กับรายการรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 72.58 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากเรื่องเดียวกัน คือ คู่ค้ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด ทำให้รายได้ค่าเช่าลดลง แต่บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด จึงบันทึกเป็นรายได้อื่น ทำให้ไม่มีผลกระทบในภาพรวม

นอกจากนี้ในส่วนของรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น มีข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เคยเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การลงทุนของบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ลงทุนใน บริษัท เทนคาเต้-ยูเนียนโปรเทคทีฟแปปบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) นั้น TCUA มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมาก ผู้ถือหุ้นของ TCUA มีมติให้เลิกกิจการ มีผลทำให้ UT รับรู้รายได้เพิ่มจากรายได้จากการให้ใช้อาคารรอการรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี จำนวน 47.44 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ TCUA ถึง ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 38.99 ล้านบาท เมื่อหักกลับผลกระทบด้านรายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว รายได้อื่นๆและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีความแตกต่างที่ไม่มีนัยสำคัญ

7. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 126.67 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากปีที่แล้ว มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมแห่งหนึ่ง ชื่อ บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีกำไรจากการขายที่ดินที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่จากการดำเนินงานปกติ แต่ปีนี้ไม่มีรายการดังกล่าว

ในส่วนของการอื่น ๆ มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ